



## สาขาวิชาที่เปิดรับ TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการ	คณะ	สาขาวิชา/หลักสูตร	จำนวนรับ
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ	5
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาดาราศาสตร์ ภาคปกติ	5
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ	5
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ	10
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาการสารสนเทศ	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ	1
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาการสารสนเทศ	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ	1
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาการสารสนเทศ	สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคปกติ	1
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ	6
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ	4
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ	4
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ	7
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ	3
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ	8
โครงการเพชรตะวันออก	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ	5
โครงการเพชรตะวันออก	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ภาคปกติ	15
โครงการเพชรตะวันออก	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ	20
โครงการเพชรตะวันออก	คณะดนตรีและการแสดง	สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีไทย ภาคปกติ	2
โครงการเพชรตะวันออก	คณะดนตรีและการแสดง	สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีสากล ภาคปกติ	3
โครงการเพชรตะวันออก	คณะดนตรีและการแสดง	สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลิลา ภาคปกติ	2
โครงการเพชรตะวันออก	คณะดนตรีและการแสดง	สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกศิลปะการละคร ภาคปกติ	2
โครงการเพชรตะวันออก	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ*	10
โครงการเพชรตะวันออก	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ*	8
โครงการเพชรตะวันออก	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ*	7
โครงการเพชรตะวันออก	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ*	8
โครงการเพชรตะวันออก	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ	10
โครงการเพชรตะวันออก	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ*	5
โครงการเพชรตะวันออก	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ	10
โครงการเพชรตะวันออก	คณะโลจิสติกส์	สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ	1
โครงการเพชรตะวันออก	คณะโลจิสติกส์	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ	2
โครงการเพชรตะวันออก	คณะโลจิสติกส์	สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ภาคปกติ	2
โครงการเพชรตะวันออก	คณะโลจิสติกส์	สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ	2

สาขาวิชาที่เปิดรับ TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการ	คณะ	สาขาวิชา/หลักสูตร	จำนวนรับ
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา	8
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา	8
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา	4
โครงการเพชรตะวันออก	วิทยาลัยนานาชาติ	สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ ภาคปกติ	1
โครงการเพชรตะวันออก	วิทยาลัยนานาชาติ	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ	1
โครงการเพชรตะวันออก	วิทยาลัยนานาชาติ	สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ ภาคปกติ	1
โครงการเพชรตะวันออก	วิทยาลัยนานาชาติ	สาขาวิชานานาชาติศิลป์และการออกแบบ ภาคปกติ	1
โครงการเพชรตะวันออก	วิทยาลัยนานาชาติ	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ	1
โครงการเพชรตะวันออก	วิทยาลัยนานาชาติ	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ	1
โครงการเพชรตะวันออก	วิทยาลัยนานาชาติ	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ	1
โครงการเพชรตะวันออก	วิทยาลัยนานาชาติ	สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ	1
โครงการเพชรตะวันออก	คณะสหเวชศาสตร์	สาขาวิชากายภาพบำบัด ภาคปกติ	5
โครงการเพชรตะวันออก	คณะสหเวชศาสตร์	สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาคปกติ	10
โครงการเพชรตะวันออก	คณะสหเวชศาสตร์	สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ	10
โครงการเพชรตะวันออก	คณะสหเวชศาสตร์	สาขาวิชาพยาธิวิทยาภาค ภาคปกติ	5
โครงการเพชรตะวันออก	คณะสหเวชศาสตร์	สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร ภาคปกติ	5
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ	20
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ	20
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) ภาคปกติ	20
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ	20
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาคปกติ	20
โครงการเพชรตะวันออก	คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ	3
โครงการเพชรตะวันออก	คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ภาคปกติ	20
โครงการเพชรตะวันออก	คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ	20
โครงการเพชรตะวันออก	คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ	20
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ	2
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ	2
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ	10
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ	10
โครงการเพชรตะวันออก	คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ	5
โครงการเพชรตะวันออก	คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ ภาคปกติ	10









## สาขาวิชาที่เปิดรับ TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการ	คณะ	สาขาวิชา/หลักสูตร	จำนวนรับ
โครงการ MOU	คณะวิทยาการสารสนเทศ	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ	2
โครงการ MOU	คณะวิทยาการสารสนเทศ	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ	1
โครงการ MOU	คณะวิทยาการสารสนเทศ	สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคปกติ	1
โครงการ MOU	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ	4
โครงการ MOU	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ	4
โครงการ MOU	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ	2
โครงการ MOU	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ	5
โครงการ MOU	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ	3
โครงการ MOU	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ	4
โครงการ MOU	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ	2
โครงการ MOU	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ	10
โครงการ MOU	คณะดนตรีและการแสดง	สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีไทย ภาคปกติ	2
โครงการ MOU	คณะดนตรีและการแสดง	สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีสากล ภาคปกติ	3
โครงการ MOU	คณะดนตรีและการแสดง	สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลิลา ภาคปกติ	2
โครงการ MOU	คณะดนตรีและการแสดง	สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกศิลปะการละคร ภาคปกติ	2
โครงการ MOU	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ	5
โครงการ MOU	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ	3
โครงการ MOU	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ*	1
โครงการ MOU	คณะโลจิสติกส์	สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ	1
โครงการ MOU	คณะโลจิสติกส์	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ	1
โครงการ MOU	คณะโลจิสติกส์	สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ ภาคปกติ	1
โครงการ MOU	คณะโลจิสติกส์	สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ	5
โครงการ MOU	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา	8
โครงการ MOU	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา	8
โครงการ MOU	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา	4
โครงการ MOU	วิทยาลัยนานาชาติ	สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ ภาคปกติ	5
โครงการ MOU	วิทยาลัยนานาชาติ	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ	5
โครงการ MOU	วิทยาลัยนานาชาติ	สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ ภาคปกติ	2
โครงการ MOU	วิทยาลัยนานาชาติ	สาขาวิชานันทศิลป์และการออกแบบ ภาคปกติ	1
โครงการ MOU	วิทยาลัยนานาชาติ	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ	5
โครงการ MOU	วิทยาลัยนานาชาติ	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ	5



สาขาวิชาที่เปิดรับ TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการ	คณะ	สาขาวิชา/หลักสูตร	จำนวนรับ
โครงการ MOU	วิทยาลัยนานาชาติ	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ	5
โครงการ MOU	วิทยาลัยนานาชาติ	สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ	2
โครงการ MOU	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ	20
โครงการ MOU	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ	20
โครงการ MOU	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) ภาคปกติ	20
โครงการ MOU	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ	20
โครงการ MOU	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาคปกติ	20
โครงการ MOU	คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ	8
โครงการ MOU	คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ภาคปกติ	10
โครงการ MOU	คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ	10
โครงการ MOU	คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี	สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ	10
โครงการ MOU	คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ	2
โครงการ MOU	คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ	3
โครงการ MOU	คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ	10
โครงการ MOU	คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ	10
โครงการ MOU	คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ	1
โครงการ MOU	คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ ภาคปกติ	10
โครงการ MOU	คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ	10
โครงการ MOU	คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ	5
โครงการ MOU	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ภาคปกติ	15
โครงการ MOU	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ	15
โครงการ MOU	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ	15
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ	คณะพยาบาลศาสตร์	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ	3
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ	2
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ	5
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ	2
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ	1
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ	1
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ	1
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ	คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์	สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ	2
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ ภาคปกติ	5

















สาขาวิชาที่เปิดรับ TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการ	คณะ	สาขาวิชา/หลักสูตร	จำนวนรับ
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เด็กดีมีที่เรียน	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ภาคปกติ	15
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เด็กดีมีที่เรียน	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ	15
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เด็กดีมีที่เรียน	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ	15
โครงการ สอน.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ	2
โครงการ สอน.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ	2
โครงการ สอน.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ	2
โครงการ สอน.	คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์	สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ	2
โครงการ สอน.	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ	5
โครงการ สอน.	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ	10
โครงการ สอน.	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ	5
โครงการ สอน.	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ	5
โครงการ สอน.	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ	10
โครงการ สอน.	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ	2
โครงการ สอน.	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ	5
โครงการ สอน.	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ	5
โครงการ สอน.	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาดาราศาสตร์ ภาคปกติ	5
โครงการ สอน.	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ	5
โครงการ สอน.	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ	5
โครงการ สอน.	คณะวิทยาการสารสนเทศ	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ	1
โครงการ สอน.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ	4
โครงการ สอน.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ	4
โครงการ สอน.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ	2
โครงการ สอน.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ	7
โครงการ สอน.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ	2
โครงการ สอน.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ	4
โครงการ สอน.	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ	5
โครงการ สอน.	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร4ปี) ภาคปกติ*	1
โครงการ สอน.	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร4ปี) ภาคปกติ*	1
โครงการ สอน.	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร4ปี) ภาคปกติ*	1
โครงการ สอน.	คณะโลจิสติกส์	สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ	1
โครงการ สอน.	คณะโลจิสติกส์	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ	1







สาขาวิชาที่เปิดรับ TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการ	คณะ	สาขาวิชา/หลักสูตร	จำนวนรับ
โครงการช่างเผือก (คณะวิทยาศาสตร์)	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ	5
โครงการช่างเผือก (คณะวิทยาศาสตร์)	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ	5
โครงการช่างเผือก (คณะวิทยาศาสตร์)	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ	10
โครงการช่างเผือก (คณะวิทยาศาสตร์)	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ	10
โครงการช่างเผือก (คณะวิทยาศาสตร์)	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ	5
โครงการช่างเผือก (คณะวิทยาศาสตร์)	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ	5
โครงการช่างเผือก (คณะวิทยาศาสตร์)	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาดาราศาสตร์ ภาคปกติ	5
โครงการช่างเผือก (คณะวิทยาศาสตร์)	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ	5
โครงการช่างเผือก (คณะวิทยาศาสตร์)	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ	10
โครงการช่างเผือก (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ภาคปกติ	60
โครงการช่างเผือก (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ภาคปกติ	50
โครงการช่างเผือก (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ภาคปกติ	40
โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 1	คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ ภาคปกติ	10
โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 1	คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ	10
โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 1	คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว	สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ	10
โครงการช่างเผือก (คณะศิลปกรรมศาสตร์)	คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ภาคปกติ	10
โครงการช่างเผือก (คณะศิลปกรรมศาสตร์)	คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขาวิชาจิตรกรรม ภาคปกติ	10
โครงการช่างเผือก (คณะศิลปกรรมศาสตร์)	คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขาวิชานิตยศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคปกติ	10
โครงการช่างเผือก (คณะศิลปกรรมศาสตร์)	คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขาวิชานิตยศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) ภาคปกติ	10
โครงการช่างเผือก (คณะศิลปกรรมศาสตร์)	คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขาวิชานิตยศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภาคปกติ	10
โครงการช่างเผือก (คณะศิลปกรรมศาสตร์)	คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ	10
โครงการช่างเผือก (คณะศิลปกรรมศาสตร์)	คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ภาคปกติ	10